

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Yêu cầu

Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và đạt được kết quả tốt trong hoạt động KH&CN. Tập trung thực hiện các biện pháp nhằm góp phần tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, biên chế; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện nhiệm vụ đổi mới mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đang triển khai thực hiện, triển khai thực hiện các nội dung đề xuất được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu về nội dung, tiến độ lập quy hoạch tỉnh. Bám sát định hướng hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ để đề xuất đưa một số lĩnh vực trọng tâm mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh vào trong các quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của tỉnh.

Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, các ngành liên quan thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, kiên quyết không chấp nhận các công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết số 401-NQ/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó tập trung nghiên cứu- ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển nhóm các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh như vải thiều, cây có múi, rau chế biến, đàn lợn, gà, sản phẩm theo chương trình OCOP... theo hướng an toàn, chất lượng, công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế và xuất khẩu.

2. Thực hiện nhiệm vụ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình, kế hoạch khởi nghiệp.

Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 4515/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ”. Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân (nếu có).

3. Thực hiện nhiệm vụ huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Triệt để tiết kiệm chi; quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước được giao. Đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 11/2019/TT- BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng. Phối hợp tốt với các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra.

4. Thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Cử cán bộ tham gia các Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp theo quy định; tham gia việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm sau phê duyệt báo cáo ĐTM theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Triển khai các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Tuyên truyền phong trào giảm không sử dụng túi nilon, hướng tới mục tiêu giảm rác thải nhựa. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 14/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết trồng cây.

5. Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc

Giang; Kế hoạch phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho một số nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh Bắc Giang.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định công nghệ các dự án thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa chứng nhận hợp chuẩn; thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Nghiên cứu, xác định những ngành, lĩnh vực ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao; mở rộng quy mô, diện tích nuôi, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; chọn tạo các loại giống cây, con giống tốt, mang nét đặc trưng của địa phương để có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.

Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất, ưu tiên lĩnh vực sản xuất giống, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

6. Thực hiện nhiệm vụ phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội

Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chủ động nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

7. Thực hiện nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang và áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Triển khai vận hành tốt Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành công việc cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; trên 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30% mức độ 4.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường thực hiện phân cấp phù hợp theo quy định gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng bộ máy chính quyền theo đúng phương châm chỉ đạo của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).

8. Thực hiện nhiệm vụ tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo ổn định tình hình. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

9. Thực hiện nhiệm vụ tăng cường hợp tác, liên kết, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế

Tiếp tục duy trì và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bắc Giang đến các tỉnh bạn trong vùng, cả nước và bạn bè quốc tế, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh để góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư.

Thực hiện phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Hội đồng nhân dân trong việc kiểm tra, theo dõi, giám sát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình công tác năm 2020 của Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo tổ chức triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng, đơn vị mình. Định kỳ hàng quý báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch này và dự kiến các giải pháp thực hiện quý tiếp theo gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 10 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, KHTC.

Bản điện tử:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

**CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP
NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY, HĐND
TỈNH VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020**
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-KHCN ngày tháng 3 năm 2020 của Sở KK&CN)

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Thời gian thực hiện	Hình thức văn bản
1	Thực hiện nhiệm vụ đổi mới mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, toàn diện và bền vững			
1.1	Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đang triển khai thực hiện, triển khai thực hiện các nội dung đề xuất được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Phòng KHTC	Tháng 1- tháng 12	Kế hoạch
1.2	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, giai đoạn 2021-2025.	Phòng KHTC	Tháng 1- tháng 3	Kế hoạch
1.3	Tổ chức thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư có nội dung chuyên giao công nghệ	Phòng Quản lý Công nghệ và TTCN	Tháng 1- tháng 12	Văn bản thẩm tra
2	Thực hiện nhiệm vụ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế			
2.1	Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 4515/KH-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ”. Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân (nếu có)	Văn phòng Sở	Tháng 1- tháng 12	
3	Thực hiện nhiệm vụ huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực			
3.1	Triệt để tiết kiệm chi; quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước được giao. Đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 11/2019/TT- BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng.	Phòng KHTC	Tháng 1- tháng 12	
3.2	Phối hợp tốt với các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra	Thanh tra Sở	Tháng 1- tháng 12	
4	Thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường			
4.1	Cử cán bộ tham gia các Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư	Phòng Quản lý Công nghệ và TTCN	Tháng 1- tháng 12	

4.2	Tuyên truyền phong trào giảm không sử dụng túi nilon, hướng tới mục tiêu giảm rác thải nhựa. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 14/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết trồng cây.	Văn phòng Sở	Tháng 1- tháng 12	
5	Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ			
5.1	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.	Phòng KHTC	Tháng 1- tháng 5	Kế hoạch
5.2	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.	Phòng Quản lý Công nghệ và TTCN	Tháng 1- tháng 8	
5.3	Tư vấn, hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.		Tháng 1- tháng 12	
5.4	Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Nghiên cứu, xác định những ngành, lĩnh vực ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao; mở rộng quy mô, diện tích nuôi, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; chọn tạo các loại giống cây, con giống tốt, mang nét đặc trưng của địa phương để có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất, ưu tiên lĩnh vực sản xuất giống, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.	Phòng Quản lý Khoa học	Tháng 1- tháng 12	
5.5	Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi quyền sở hữu trí tuệ	Phòng Quản lý chuyên ngành	Tháng 1- tháng 12	
5.6	Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa chứng nhận hợp chuẩn	Chi cục Tiêu chuẩn	Tháng 1- tháng 12	
5.7	Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho một số nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh Bắc Giang.	Đo lường Chất lượng	Tháng 1- tháng 9	
5.8	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.		Tháng 1- tháng 7	

6. Thực hiện nhiệm vụ phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội				
6.1	Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020.	Phòng Quản lý Khoa học	Tháng 1- tháng 3	
6.2	Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chủ động nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.	Văn phòng Sở	Tháng 1- tháng 12	
7. Thực hiện nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính				
7.1	Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang và áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Triển khai vận hành tốt Hệ thống quản lý văn bản và Điều hành công việc cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; trên 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30% mức độ 4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có).	Văn phòng Sở	Tháng 1- tháng 12	
8. Thực hiện nhiệm vụ tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng				
8.1	Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo ổn định tình hình. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.	Thanh tra Sở	Tháng 1- tháng 12	
8.2	Tiếp tục duy trì và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.	Phòng Quản lý Khoa học	Tháng 1- tháng 12	
8.3	Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bắc Giang đến các tỉnh bạn trong vùng, cả nước và bạn bè quốc tế, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của tỉnh để góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư.	Trung tâm Ứng dụng KH&CN	Tháng 1- tháng 12	